
 

กยท.เลื่อนประมูลยางล็อตสุดท้าย 1.2 แสนตัน รอราคาขยับขึ้น  

 

โดย -โต๊ะข่าวเกษตร 

 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  เปิดเผยว่ากยท.เลื่อนประมูลขายยาง
ในสต็อกรอบท่ี 3 ที่เหลืออยู่ 1.2 แสนตันออกไปก่อน เนื่องจากระดับราคาในตลาดปรับตัวลดลง เป็นผลมา
จากผู้ประกอบการจีน อยู่ระหว่างการช าระบัญชี จึงน ายางในสต็อกออกมาจ าหน่าย  

 “คาดว่าระดับราคาจะเริ่มดีขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ ส่วนหนึ่งมาจากจีนที่จะกว้านซื้อยางอีกครั้ง 
ในขณะที่ใบยางของทั้ง 3 ประเทศจะเริ่มร่วง ไม่สามารถกรีดได้เกษตรกรจะใช้ช่วงเวลานี้ปิดกรีดและปรับปรุง
บ ารุงต้น ปริมาณยางที่ออกสู่ตลาดจะมีน้อย เป็นผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น” 

 นายธีธัช กล่าวว่า กยท. จะพิจารณาการประมูลยางดังกล่าวอีกครั้งในช่วงเวลาที่เหมาะสม ในจังหวะ
ราคาที่ดีข้ึน ไม่เป็นภาระของรัฐบาล ไม่กระทบกับราคายางของเกษตรกรและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ต้อง
ปิดบัญชีภายในเดือน เม.ย. นี้ 

 “หากดูตามสถานการณ์ราคายาง ถ้ากยท.ตัดสินใจขายในสัปดาห์ที่ผ่านมา จะขายได้เงินเข้ารัฐน้อย
กว่าสัปดาห์นี้อีก เพราะอย่างสัปดาห์นี้ราคายางก็เริ่มปรับตัวสูงขึ้น ยางถือเป็นทรัพย์สินของรัฐบาล ดังนั้น 
รัฐบาลก็จะต้องพิจารณาตามกรอบเงื่อนไขที่ดีที่สุด รอเวลาอีกนิดเพ่ือให้ได้ราคาที่ดีข้ึน ก็ไม่ได้เสียหายอะไร ”
นายธีธัช กล่าว 

 นายธีธัช กล่าวว่า ปริมาณยางในสต็อกขณะนี้เหลือไม่มาก ท าให้สามารถต่อรองราคาในตลาดได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกษตรกรเข้าฤดูการปิดกรีด น้ ายางออกน้อย แต่ความต้องการของผู้ประกอบการยังมี 
ตลาดช่วงนี้จะเป็นของผู้ขาย ดังนั้นขอให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องอย่ากังวล การระบายยางดังกล่าวจะด าเนินการ
อย่างรอบคอบ และกยท. จะด าเนินการอย่างรอบคอบที่สุด  
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 ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 73.15 บาทต่อกก. ปรับเพิ่มข้ึน 
0.93 บาทต่อกก. ส่วนยางแผ่นรมควันแตะระดับ 73.77 บาทต่อกก. ปรับตัวลดลง 1.46 บาทต่อกก. เมื่อเทียบ
กับราคาเมื่อวันที่ 13 มี.ค.  

 แต่เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดโตเกียวที่เปิดตลาดเช้านี้ค่อนข้างผันผวน โดยมีปัจจัยลบมาจาก
ราคาน้ ามันปรับตัวลดลง และนักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายเพื่อรอดูผลการประชุมของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (เฟด)  

 ทั้งนี้ สัญญายางล่วงหน้าที่ตลาดยางโตเกียวทรงตัวในช่วงเช้าวานนี้(14 มี.ค.) ขณะที่ความต้องการ
สินทรัพย์เสี่ยงลดลงก่อนการประชุมของเฟดซึ่งคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้ สัญญายาง 
TOCOM ส่งมอบเดือนส.ค.ลดลง 0.6เยนมาที ่263.3เยน/กก. หลังจากปรับตัวขึ้นเป็นวันที่2  ติดต่อกันเมื่อวาน
นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

กยท.เลื่อนประมูลยางลอตสุดท้าย รอราคาปรับขึ้น หวังตลาดจีน กว้านซื้ออีกครั้งปลายเดือน  

 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่าในขณะนี้ได้เลื่อนการ
ประมูลขายยางในสต๊อกรอบที่ 4 ที่เหลืออยู่ 1.2 แสนตันออกไปก่อน เนื่องจากระดับราคาในตลาดปรับตัว
ลดลง เป็นผลมาจากผู้ประกอบการจีนอยู่ระหว่างการช าระบัญชี จึงน ายางในสต๊อกออกมาจ าหน่าย แต่คาดว่า
ระดับราคาจะเริ่มดีขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ ส่วนหนึ่งมาจากจีนที่จะกว้านซื้อยางอีกครั้ง ในขณะที่ใบยางของทั้ง 
3 ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่คือ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซียจะเริ่มร่วง ไม่สามารถกรีดได้เกษตรกรจะใช้ช่วงเวลานี้
ปิดกรีดและปรับปรุงบ ารุงต้น ปริมาณยางที่ออกสู่ตลาดจะมีน้อย เป็นผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น 
 ทั้งนี้ กยท.จะพิจารณาการประมูลยางดังกล่าวอีกครั้งในช่วงเวลาที่เหมาะสม ในราคาท่ีดีขึ้น ไม่เป็น
ภาระของรัฐบาล ไม่กระทบกับราคายางของเกษตรกรและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ต้องปิดบัญชีภายใน
เดือน เม.ย.นี้  "หากดูตามสถานการณ์ราคายาง ถ้า กยท.ตัดสินใจขายในสัปดาห์ที่ผ่านมา จะขายได้เงินเข้ารัฐ
น้อยกว่าสัปดาห์นี้อีก เพราะสัปดาห์นี้ราคายางก็เริ่มปรับตัวสูงขึ้น ยางถือเป็นทรัพย์สินของรัฐบาล ดังนั้น
รัฐบาลก็จะต้องพิจารณาตามกรอบเงื่อนไขที่ดีที่สุด รอเวลาอีกนิดเพ่ือให้ได้ราคาที่ดีข้ึน ก็ไม่ได้เสียหายอะไร" 
นายธีธัชกล่าว 
อย่างไรก็ตาม ปริมาณยางในสต๊อกขณะนี้เหลือไม่มาก ท าให้สามารถต่อรองราคาในตลาดได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อเกษตรกรเข้าสู่ฤดูการปิดกรีด น้ ายางออกน้อย แต่ความต้องการของผู้ประกอบการยังมี ตลาดช่วงนี้จะ
เป็นของผู้ขาย ดังนั้นขอให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องอย่ากังวล การระบายยางดังกล่าว กยท. จะด าเนินการอย่าง
รอบคอบที่สุด
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วนัท่ี 15  มีนาคม  2560 
หวัข้อขา่ว  เตรียมปูพรมตรวจ “กรดหยดยาง” 

 

เตรียมปูพรมตรวจ “กรดหยดยาง” ในตลาดจ.อุดรธานี หลังพบโลหะหนัก 
 ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 6 อาคาร ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายปราโมทย์ ธัญญพืช ปลัด จ.
อุดรธานี นางกุลญดา ทอนมณี ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุดรธานี,นาย
สายันต์ หมีแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 9,ตัวแทนจากการยางแห่งประเทศ
ไทย จ.อุดรธานี,อุตสาหกรรม จ.อุดรธานี,เกษตร จ.อุดรธานี,เกษตรสหกรณ์ จ.อุดรธานี ร่วมประชุมตรวจสอบ
กรดซัลฟิวริก-กรดหยดยาง ที่ขายตามท้องตลาดและที่เกษตรกรใช้ 
 นางกุลญดา ทอนมณี ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุดรธานี กล่าว
ว่า ในภาคอีสานนิยมใช้“กรดซัลฟิวริก”ซึ่งเป็นกรดสังเคราะห์ ที่ราคาถูกใช้สะดวก แต่มีสารตกค้าง ต่างจาก
ทางภาคใต้ใช้“กรดฟอร์มิค”ซึ่งเป็นกรดอินทรีย์ และทางราชการรณรงค์ให้ชาวสวนใช้ แต่เมื่อ สนง.สิ่งแวดล้อม 
ภาค 9 สุ่มตรวจกรดซัลฟิวริกในท้องตลาด พบมีโลหะหนักเจือปนอยู่หลายตัว จึงถูกน าไปโยงกับปัญหาโรงยาง
เหม็น ที่ชาวบ้านร้องเรียนอยู่ในขณะนี้จึงสมควรให้มีการสุ่มตรวจทุกยี่ห้อ เพื่อให้เกิดความชัดเจน  
นายสายันต์ หมีแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 9 กล่าวว่า กรดหยดยางมีอยู่
หลายยี่ห้อ ได้รับแจ้งจากโรงงานยางบางแห่งว่า กรดหยดยางที่นิยมใช้กันคือซัลฟิวริก อาจจะเป็นของเหลือ
จากอุตสาหกรรม จึงไปสุ่มตรวจที่วางขายในตลาด 1 ตัวอย่าง พบว่าเป็นกรดไม่บริสุทธิ์ มีโลหะหนัก อาทิ พบ
สิ่งเจือปนคือโลหะหนัก เช่น สารหนู,นิกเกิล,โครเมียม,เหล็ก,แมงกานีส และเซเลเนียม เจือปนอยู่ โดย
เทียบเคียงการเจือปน กับมาตรฐานน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม หากน้ ากรดหยดยางทุกยี่ห้อ มีลักษณะ
เดียวกันจะเกิดการปนเปื้อนเป็นวงกว้าง 
 ขณะที่หน่วยงานต่างๆรายงานว่า ยังไม่เคยก าหนดมาตรฐานน้ ากรดหยดยาง ท าให้มีน้ ากรดหยดยาง
หลายยี่ห้อ ซึ่งมีส่วนผสมแตกต่างกันไป และส่วนใหญ่ไม่ระบุส่วนผสมในฉลาก โดยอุตสาหกรรมจะควบคุมกรด
ซัลฟิวริกได้ ต้องมีความเข้มข้นมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ที่มีจ าหน่ายเป็นกรดเจือจางแล้ว,พาณิชย์จังหวัด
ควบคุม(ราคา)ได้เฉพาะสินค้าเกษตร 18 ชนิด ซึ่งมีเพียง“กรดมด”หรือกรดฟอร์มิคเท่านั้น,การยางแห่ง
ประเทศไทย (กยท)อุดรธานี มีแผนให้โรงงานยางของ กยท. ที่อุดรธานี และนครพนม ซื้อยางก้อนถ้วยใช้
กรดฟอร์มิค 100 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่ายางก้อนถ้วยราคาใช้กรดอื่น 
 นายปราโมทย์ ธัญพืช ปลัด จ.อุดรธานี สรุปผลการประชุมว่า วันพรุ่งนี้ (16 มีนาคม)ให้คณะท างานชุด
นี้ และเพ่ิมตัวแทนกรมวิชาการเกษตร ร่วมออกตรวจสุ่มเก็บน้ ากรดหยดยาง ทั้งกรดซัลฟิวริก และกรดฟอร์มิค 
ทุกยี่ห้อในพ้ืนที่ อ.บ้านผือ,น้ าโสม และนายูง จ านวนยี่ห้อละ 3 ตัวอย่าง และแจ้งให้ทุกอ าเภอส ารวจน้ ากรด
หยดยาง ที่มีวางจ าหน่วยทุกยี่ห้อ รายงานเข้ามายังคณะท างานด่วน เพ่ือพิจารณาหากเป็นยี่ห้อไม่ได้สุ่มเก็บมา 
จะได้ลงไปสุ่มเก็บมาเพ่ิมเติม นอกจากการตรวจพบส่วนผสมของกรด และโลหะหนักแล้ว ให้ตรวจสอบแหล่ง
ผลิต ทะเบียนการค้า ใบอนุญาตในการผลิตด้วย   ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 
  



  
  

 
 
 



 
 
 
 



 


